

Kính gửi: - Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phong Điền

- Phòng Giáo Dục Huyện Phong Điền

Với mục đích tiếp tục chia sẻ thông tin để nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các trường mầm non. Trung Tâm hỗ trợ trang bị trường học và Giáo dục nhân đạo Huế thuộc Hội Khuyến Học Việt Nam kết nối với Vòng Tay Thái Bình đã mời các thành viên trong chuyên ngành giáo dục tham gia giảng dạy cho chương trình Tập huấn Giáo dục Mầm non và Chương trình Giáo Dục Y Tế - Sơ cứu trẻ ở nhà và trường học với những nội dung như sau:

1. Thời gian: Ngày 01 tháng 07 năm 2024
2. Chủ đề 1 : Phát triển cảm xúc xã hội & Phương cách Giáo dục Kỷ luật Tích cực cho Trẻ.

Chủ đề 2: Chương trình Giáo Dục Y Tế - Sơ cứu trẻ ở nhà và trường học

3. Nội dung (kèm theo)
 4. Đối tượng tham gia tập huấn: Quản lý, giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ
 5. Số lượng: - Tiềm năng: 80 học viên, Y tế: 40 học viên
- Và gửi danh sách học viên sớm cho Trung Tâm.

6. Danh sách đoàn (kèm theo)

Kính mong Ủy ban Huyện và Phòng Giáo Dục Huyện tạo điều kiện cho các giáo viên, nhân viên ... tham gia lớp tập huấn trên.

Xin cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TM.TT GIÁO DỤC NHÂN ĐẠO HUẾ

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kinh



**PACIFIC LINKS
FOUNDATION**



Chương trình Tập huấn Giáo dục Mầm non

Hạt Giống Mới: Vì Quyền Lợi Tốt nhất của Trẻ Em

Phát triển Cảm xúc Xã hội & Phương cách Giáo dục Kỷ luật Tích cực cho trẻ

Ngày 29/06/2024 tại Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non One Sky Đà Nẵng

Hạt Giống Mới: Vì Quyền Lợi Tốt nhất Của Trẻ Em là chủ đề của những buổi hội thảo về công tác xã hội, xây dựng lòng tự trọng và giáo dục mầm non dành cho các bạn trong ngành giáo dục, nhân viên xã hội và các giáo viên chăm sóc trẻ em với mục đích hỗ trợ phát huy những kỹ năng thực dụng để thành công trong ngành nghề chuyên môn và đời sống.

Các tham dự viên sẽ:

- Đạt được những kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong công tác xã hội với trẻ em và gia đình. Khám phá được những thành quả và tăng cường những hoạt động tốt qua các hoạt động đa văn hóa.
- Trau dồi hiểu biết về kỹ năng làm việc nhóm, tiềm năng làm việc có hiệu quả với trẻ em và gia đình về những vấn đề về sức khỏe tinh thần và tình cảm lành mạnh.
- Phát triển tầm nhìn cho ngành nghề: Những việc cần làm để định rõ và phát huy lĩnh vực và những phương châm hoạt động trong hợp tác và mạng lưới giáo dục và xã hội để tăng cường sức khỏe tinh thần của trẻ em.

GIỚI THIỆU CÁC CHỦ ĐỀ TẬP HUẤN

Phát triển cảm xúc xã hội: Phát triển cảm xúc xã hội bao gồm trải nghiệm, thể hiện và kiểm soát cảm xúc cũng như năng lực hình thành mối quan hệ tích cực với mọi người. Sự phát triển về cảm xúc và xã hội diễn ra rất nhiều đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ em trải qua các cơn giận dữ, thay đổi tâm trạng khi tiếp xúc với môi trường giao tiếp xã hội mới lạ, trẻ em cần học hỏi về cảm xúc của chính mình và của những người xung quanh. Tham dự viên sẽ được cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và tìm hiểu tầm quan trọng của việc phát triển cảm xúc xã hội của trẻ em.

Trần Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Phương Thảo & Nguyễn Thị Kinh trình bày

Đặt giới hạn & Giáo dục kỷ luật cho trẻ: Buổi hội thảo này chú trọng đến tầm quan trọng của việc đặt giới hạn cho trẻ, về các kỹ thuật và cách thức để giáo dục tinh thần kỷ luật cho trẻ một cách tích cực cũng như đặc biệt chú trọng vào việc giao tiếp trên cơ sở yêu thương và tôn trọng trẻ em. Học viên sẽ tìm hiểu các cách thức cần thiết để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn của trẻ em, và đạt được sự hợp tác của trẻ mà không cần nhượng bộ hoặc tổn sức như khi phải sử dụng quyền hạn áp đặt lên trẻ em. Hội thảo bao gồm cả những bài hát, trò chơi thực hiện trong ngày và các sinh hoạt chuyển tiếp. Hãy cùng biến những lúc căng thẳng thành trò chơi thú vị và vui vẻ.

Trần Kim Ánh, Trần Ái Mỹ & Lê Thanh Hương trình bày

THÔNG TIN TẬP HUẤN VIÊN

Cô Trần Kim Ánh, Đồng Sáng lập viên, Thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc Chương trình Tập huấn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam của Pacific Links Foundation. Với trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục, cô đã tham gia điều phối các dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, đặc biệt là các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn cho giáo viên mầm non tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Cô còn là Chuyên gia Tập huấn của Trung tâm nguồn Giáo dục Mầm non Bananas tại bang California, Hoa Kỳ. Cô Ánh là tác giả của quyển sách "Nuôi Dạy Trẻ Vui mạnh" phát hành tại California vào năm 2007. Từ năm 2012 đến nay, cô Ánh tham gia cố vấn giáo dục cho Trường Mầm Non Hoa Nẵng tọa lạc tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Thị Kinh, Giám đốc Trung Tâm giáo dục nhân đạo Huế (Trực thuộc Hội Khuyến Học Việt Nam). Có 33 năm kinh nghiệm quản lý và giảng dạy ở bậc Đại học. Trong suốt thời gian công tác, chị rất quan tâm đến công tác từ thiện, đặc biệt là đem cơ hội giáo dục tới cho các thanh thiếu niên tại vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Trung tâm giáo dục nhân đạo Huế có mối liên hệ mật thiết và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ thuộc mạng lưới VA NGO. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Trung tâm giáo dục nhân đạo Huế đã cộng tác với tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) và thực hiện có hiệu quả trong các chương trình đào tạo về lĩnh vực giáo dục Mầm non.

Cô Lê Thanh Hương, công tác trong ngành dệt may. Cô Hương tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cho nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em từ năm 2010. Đến nay cô Hương đã hỗ trợ dạy học cho các em nhỏ tại mái ấm Mai Ân được trên 6 năm. Cô Hương đã tổ chức các lớp hướng dẫn thực hành Yoga từ năm 2015. Trước khi tham gia đội ngũ Tập huấn viên Chương trình Tập huấn Giáo dục Mầm non của Pacific Links Foundation vào năm 2017, cô Hương đã tham gia giảng dạy trong nhiều đợt trại hè (Summer Camp) của Pacific Links Foundation qua các chủ đề về kỹ năng sống, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng quản lý thời gian.

Cô Trần Ái Mỹ, kiểm huấn viên rèn luyện kỹ năng làm việc của sinh viên ngành Công tác Xã hội (CTXH) của khoa CTXH – Đại học Mở TP HCM từ 1996 đến nay. Cô từng là giáo viên mẫu giáo, làm việc công tác quản lý các trường mẫu giáo của huyện Nhà Bè TP HCM từ 1977 đến 1990. Năm 2008, cô Ái Mỹ tham gia giảng dạy chủ đề Tinh Thần Làm Việc Đồng Đội trong các Tập huấn Giáo dục Mầm non của Pacific Links Foundation tại Việt Nam và cô đã gắn bó với chương trình cho đến nay. Cô Ái Mỹ là cố vấn chuyên môn cho Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng của TP.HCM (SDRC)

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Họa sĩ, nguyên Quản lý Chương trình Phòng chống Mua bán người của tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation). Cô đã hướng dẫn các lớp múa, lớp vẽ cho cộng đồng thanh thiếu niên và thành niên trong nhiều năm qua. Đặc biệt từ năm 2014 đến nay, cô đã hướng dẫn các lớp Múa Giải Tỏa Cảm Xúc. Cô hoàn thành các khoá huấn luyện Dance Therapy (Múa trị liệu) của Creative Dance Center ở tiểu bang Arizona, Mỹ 2013 - 2015. Cô cũng tham gia các khoá huấn luyện về Công tác Xã hội của Trường Đại học West Virginia vào năm 2006 - 2010.

Nguyễn Thị Kim Chi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non và Cử nhân Ngôn Ngữ Anh. Cô là Sáng lập viên và Hiệu trưởng hệ thống trường mầm non song ngữ Victoria tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, cô tham gia nhóm tập huấn viên Chương trình Tập huấn Giáo dục Mầm non của Pacific Links Foundation để chia sẻ đến các giáo viên mầm non tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế về các kinh nghiệm trong giảng dạy môn Toán cho trẻ mầm non mùa hè năm 2023.

Chương trình tập huấn được tổ chức sau hỗ trợ thực hiện:

Pacific Links Foundation (PALS) được thành lập năm 2001, là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động vì phát triển xã hội ở Việt nam thông qua việc truyền tải kiến thức xã hội hữu ích, chuyên nghiệp từ các nước phát triển về Việt Nam. Trong hơn 15 năm qua hoạt động ở Việt Nam, Chương trình Tập huấn về Giáo dục mầm non của PALS ECCE (Early Childhood Care and Education) đã tổ chức các buổi tập huấn tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và Hoa Kỳ. PALS còn có chương trình Phòng Chống buôn bán người và chương trình học bổng SEEDS tại Việt Nam.



VAN GO
NETWORK



Health Initiative Education (HEI) PedFACTS – Vietnam
Chương trình Giáo dục Y tế - Sơ cứu Trẻ ở Nhà và Trường học
Khóa đào tạo Hợp Tác Viên
“Vì Môi Trường An Toàn Cho Trẻ Em”
Phong Điền, ngày 01/07/2024

Hầu hết các chấn thương cần cấp cứu ban đầu đều không đe dọa tính mạng. Thông thường, cấp cứu ban đầu là những bước thực hiện đơn giản và dễ làm. Tuy nhiên, cấp cứu ban đầu đúng cách có thể giúp tổn thương không xấu đi và trong nhiều trường hợp có thể cứu sống người bị nạn. Health Education Initiative (HEI) PedFACTS – Vietnam (Khóa Tập huấn Giáo dục Y tế - Sơ cứu Trẻ ở Nhà và Trường) là chương trình tập huấn các kỹ năng cấp cứu nhi khoa ban đầu dành cho các giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ tại các trường mẫu giáo, tiểu học, phổ thông và các trung tâm nuôi dạy trẻ.

HEI PedFACTS – Vietnam được xây dựng dựa trên giáo trình và chương trình tập huấn của Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics - AAP). Chương trình này được AAP dùng để huấn luyện cho giáo viên và người chăm sóc trẻ từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ. Vào năm 2010, Project Vietnam Foundation (PVNF) được AAP trao bản quyền để dịch giáo trình và giảng dạy chương trình bằng tiếng Việt. HEI PedFACTS-Vietnam đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu nhi cho hàng ngàn giáo viên và người chăm sóc trẻ tại Việt Nam.

Khóa Tập huấn Giáo dục Y tế - Sơ cứu Trẻ ở Nhà và Trường học – Khóa Hợp Tác Viên:

Đối tượng: Giáo viên, nhân viên y tế và người chăm sóc trẻ

Khóa học được diễn ra trong 1 ngày: Học các lý thuyết và thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ được:

- Cung cấp kinh nghiệm từ những người chuyên ngành lâu năm, hiểu biết sâu hơn về lãnh vực cấp cứu nhi, kiểm tra kiến thức của bạn về các kỹ năng sơ cứu.
- Trình tự cấp cứu ban đầu bằng trực quan ngắn gọn theo từng bước.
- Thực hành các tình huống sơ cứu trên các manikins đặc dụng.

Sau khi tham gia lớp tập huấn học viên sẽ được cấp chứng chỉ Hợp Tác Viên từ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics – AAP).

THÔNG TIN TẬP HUẤN VIÊN

Cô Trần Kim Ánh, Đồng Sáng lập viên và Thành viên Hội đồng Quản trị của Pacific Links Foundation (Vòng tay Thái Bình). Với trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục, cô đã tham gia điều phối các dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, đặc biệt là các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn cho giáo viên mầm non tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Cô còn là thành viên của Hội đồng Quản trị của Liên hội VANGO Network phụ trách Chương trình Tập huấn Xây dựng Tiềm năng và Giáo dục Y tế- Khoá Sơ cứu Trẻ (Health Education Initiative PedFACTS (American Academy of Pediatrics/ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ). Cô còn là Cố vấn Giáo dục mầm non của Trường Mầm Non Lá Xanh, và là tác giả của quyển “Nuôi Dạy Trẻ Vui mạnh” phát hành tại California 2007.

Cô Trần Thị Kim Ngọc, Giảng viên tại Trường Đại Học Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị Hội Điều Dưỡng Việt Nam. Cô Ngọc đã tham gia nhóm tập huấn Giáo dục Y tế của Pacific Links Foundation (PALS) từ năm 2010. Cô Ngọc cũng góp phần hiệu đính nhiều tài liệu giảng dạy được dịch sang tiếng Việt cho các tập huấn của PALS về Phát triển Cảm xúc Xã hội và Xây dựng Kỹ năng An Toàn cho Trẻ.

Về tổ chức thực hiện tập huấn:

Pacific Links Foundation (PALS), Vòng tay Thái Bình được thành lập năm 2001, là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động vì phát triển xã hội ở Việt Nam thông qua việc truyền tải kiến thức xã hội hữu ích, chuyên nghiệp từ các nước phát triển về Việt Nam. Trong hơn 15 năm qua hoạt động ở Việt Nam, Chương trình Tập huấn về Giáo dục mầm non của PALS ECCE (Early Childhood Care and Education) đã tổ chức các buổi tập huấn tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và Hoa Kỳ. PALS còn có chương trình ADAPT- Phòng Chống buôn bán người và chương trình học bổng SEEDS tại Việt Nam.

Pacific Links Foundation

Phong Điền

Thứ Hai, ngày 01/07/2024

8:00 - 8:15	Ghi danh	
8:15 - 8:30	Giới thiệu Chương trình Tập huấn Giáo dục Y tế Vì Môi Trường An Toàn Cho Trẻ Người trình bày: Trần Thị Kim Ngọc & Trần Kim Ánh Phòng A	
8:30 - 10:00	Sơ Cứu Ngưng Tim Ngưng Thở & Thực hành Người trình bày: Trần Thị Kim Ngọc Phòng A	Sơ Cứu Ngưng Tim Ngưng Thở & Thực hành Người trình bày: Trần Kim Ánh Phòng B
10:00 - 10:15	Giải Lao	
10:15 - 11:45	Sơ cứu: (1) Kiểm soát nhiễm khuẩn, chảy máu và sung tấy; (2) Chấn thương xương, khớp và cơ; (3) Bất tỉnh, ngất xỉu và chấn thương đầu; (4) Co giật và động kinh; (5) Phản ứng dị ứng; (6) Vết đốt và cắn; (7) Ngộ độc; (8) Bỏng; (9) Chấn thương liên quan tới nhiệt độ nóng và lạnh; (10) Chấn thương mắt; (11) Chấn thương miệng Người trình bày: Trần Thị Kim Ngọc Phòng A	Sơ cứu: (1) Kiểm soát nhiễm khuẩn, chảy máu và sung tấy; (2) Chấn thương xương, khớp và cơ; (3) Bất tỉnh, ngất xỉu và chấn thương đầu; (4) Co giật và động kinh; (5) Phản ứng dị ứng; (6) Vết đốt và cắn; (7) Ngộ độc; (8) Bỏng; (9) Chấn thương liên quan tới nhiệt độ nóng và lạnh; (10) Chấn thương mắt; (11) Chấn thương miệng Người trình bày: Trần Kim Ánh Phòng B
11:45 - 1:30	Ăn Trưa	
1:30 - 3:00	Thực hành kỹ năng sơ cứu và băng bó vết thương Người trình bày: Trần Thị Kim Ngọc Phòng A	Thực hành kỹ năng sơ cứu và băng bó vết thương Người trình bày: Trần Kim Ánh Phòng B
3:00 - 3:15	Giải lao	
3:15 - 4:15	Thực hành Sơ Cứu Ngưng Tim Ngưng Thở Người trình bày: Trần Thị Kim Ngọc Phòng A	Thực hành Sơ Cứu Ngưng Tim Ngưng Thở Người trình bày: Trần Kim Ánh Phòng B
4:15 - 4:30	Đúc kết Tập huấn & Giải đáp thắc mắc Trao giấy chứng nhận hoàn tất khóa học	

Pacific Links Foundation
Khóa Tập huấn Giáo dục Mầm non
Chủ đề: Phát triển Cảm xúc Xã hội cho Trẻ

Phong Điền
Thứ Hai, ngày 01/07/2023

7:45 - 8:00	Ghi danh	
8:00 - 8:15	Giới thiệu Chương trình Khóa Tập huấn Giáo dục Mầm non "Hạt giống mới - Vì Quyền lợi Trẻ em" Chủ đề: Phát triển Cảm xúc Xã hội cho Trẻ Người trình bày: Trần Kim Ánh & Nguyễn Thị Kinh Phòng A	
8:15 - 9:45	Hội thảo 1A Phát triển trí não cho trẻ Người trình bày: Trần Kim Ánh & Nguyễn Thị Kinh Phòng A	Hội thảo 1B Tìm hiểu các nét tính khí của trẻ Người trình bày: Trần Ái Mỹ & Lê Thanh Hương Phòng B
9:45 - 10:00	Giải lao	
10:00 - 11:30	Hội thảo 2A Tìm hiểu các nét tính khí của trẻ Người trình bày: Trần Ái Mỹ & Lê Thanh Hương Phòng B	Hội thảo 2B Phát triển trí não cho trẻ Người trình bày: Trần Kim Ánh & Nguyễn Thị Kinh Phòng B
11:30 - 1:00	Ăn trưa	
1:00 - 2:30	Hội thảo 3A Kỹ năng an toàn cho trẻ Người trình bày: Trần Kim Ánh & Nguyễn Thị Kim Chi Phòng B	Hội thảo 3B Phát triển Cảm xúc Xã hội - Múa giải tỏa cảm xúc Người trình bày: Trần Kim Ánh & Trần Ái Mỹ Phòng A
2:30 - 2:45	Giải lao	
2:45 - 4:15	Phát triển Cảm xúc Xã hội - Múa giải tỏa cảm xúc Người trình bày: Trần Kim Ánh & Trần Ái Mỹ Phòng A	Hội thảo 4B Kỹ năng an toàn cho trẻ Người trình bày: Trần Kim Ánh & Nguyễn Thị Kim Chi Phòng B
4:15 - 4:45	Đúc kết hội thảo & Giải đáp thắc mắc Trao giấy chứng nhận hoàn tất khóa học Phòng A	

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN TẬP HUẤN
PACIFIC LINKS FOUNDATION
TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON ONE SKY ĐÀ NẴNG
Thứ Bảy, ngày 29/06/2024**

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	QUỐC TỊCH	SỐ CCCD/PASSPORT	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Thị Kinh	1/6/1943	Việt Nam	046143000344	Giám Đốc Trung Tâm GDNĐ Huế
2	Nguyễn Thị Minh Lộc	1/11/1984	Việt Nam	046184014999	Kế Toán Trung Tâm GDNĐ Huế
3	Trần Kim Ánh	17/06/1951	Mỹ	545527504	Tập huấn viên
4	Lê Thị Thanh Hương	25/05/1948	Việt Nam	079148001207	Tập huấn viên
5	Trần Ái Mỹ	15/04/1954	Việt Nam	074154000131	Tập huấn viên
6	Trần Thị Kim Ngọc	07/05/1959	Việt Nam	083159003847	Tập huấn viên
7	Nguyễn Thị Kim Chi	30/08/1988	Việt Nam	068188003941	Tập huấn viên
8	Phan Ngọc Dương	28/11/1988	Việt Nam	089088000075	Quản lý chương trình